



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. ๕๓๐๖-๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒.๒/๐๔๖

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมในช่วงการสอบวัดผลการศึกษา

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมในช่วงการสอบวัดผล
การศึกษา ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการทำกิจกรรมนักศึกษา สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยอยู่บนพื้นฐาน ความเอื้ออาทร และลด
ปัญหาเรื่องการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ งานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมในช่วงการ
สอบวัดผลการศึกษา เพื่อให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุกิจ ติตชัย)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง ให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมในช่วงระหว่างการสอบวัดผลการศึกษา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการปรับระยะเวลาในการงดทำกิจกรรม/โครงการทุกประเภทก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการทำกิจกรรมนักศึกษา สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยอยู่บนพื้นฐาน ความเอื้ออาทร และลดปัญหาเรื่องการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลการศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ให้งดการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทุกชนิด ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เป็นเวลา ๒๐ วัน

๒. หอพักนักศึกษาจะทำการปิดในเวลา ๒๑.๐๐ น. เพื่อทำการเช็คชื่อนักศึกษาในหอพัก กรณีที่นักศึกษามีการเรียนการสอนและต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดเกินเวลาดังกล่าว จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการหอพักทราบเป็นครั้งคราวไป

๓. หากโครงการ/กิจกรรม ใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้หน่วยงานเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้มีการลงโทษทางวินัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(อาจารย์กฤษดา ภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้